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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับสถาบัน 
ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕๖๓ 

วันอังคารท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ณ หองประชุมแคแสด   อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

------------------------------------------------- 

คณะกรรมการท่ีมาประชุม 
 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลนันทน เกียรติกิตติพงษ ประธานการประชุม 
 แทนรองอธิการบดีฝายแผนงาน 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อำนาจ ขาวเน กรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายการเงินและบัญชี 
๓. รองศาสตราจารยสุพจน ศรีนิล กรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดลอม 
๔. นางสาวกานตรวี โกมลดิษฐ กรรมการ 
 แทนรองอธิการบดีฝายสารสนเทศ 
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข กรรมการ 
 รองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
๖. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิพร พิมพสกุล กรรมการ 
 แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
๗. รองศาสตราจารย ดร.กิติพงค  มะโน กรรมการ 
 คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
๘. รองศาสตราจารย ดร.อิทธิพล แจงชัด กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
๙. นางปราณี นิลขาว กรรมการ 
 แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร 
๑๐. รองศาสตราจารย นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป กรรมการ 
 แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 
๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรพล ภคศิร ิ กรรมการ 
 แทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 
๑๒. ดร.เจษฎา ทิพยมณเฑียร กรรมการ 
 แทนคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 
๑๓. รองศาสตราจารย ดร.เทพรัตน พิมลเสถียร กรรมการ 
 แทนวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา 
๑๔. อาจารยพลสิทธิ์ ทินกร ณ อยุธยา กรรมการ 
 แทนคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต 
๑๕. นางศรุดา โพธิ์พันธุ กรรมการ 
 แทนหัวหนาสำนักงานสภาสถาบัน 
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๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนัญชัย ตรีภาค กรรมการ 
 แทนผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร 
๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ ตันติวงศวาณิช กรรมการ 
 แทนผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลาง 
๑๘. ดร.กัลยารัตน เมธีวีรวงศ กรรมการ 
 แทนผูอำนวยการสำนักวิชาศึกษาท่ัวไป 
๑๙. นางสาวชลิดา วีระศิลป กรรมการ 
 แทนผูอำนวยการสำนักงานกิจการตางประเทศ 
๒๐. นายสรวิชญ หม่ันสมัคร กรรมการ 
 ผูอำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาฯ 
๒๑. นางณัฐาปณีย  สายรัตนอินทร   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ผูอำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร                  
๒๒. นางสุธิดา สาตรปรุง ผูชวยเลขานุการ 
 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๒๓. นางขนิษฐา  สาคร ผูชวยเลขานุการ 
 นักวิเคราะหนโยบายและแผน                                         
๒๔. นายอรรถพล  คำเสนาะ ผูชวยเลขานุการ 
 เจาหนาท่ีวิเคราะหความเสี่ยง                                  
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กรรมการท่ีไมมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร กรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝายวิชาการและตางประเทศ กรรมการ 
๓. รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
๔. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
๕. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๖. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๗. คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร กรรมการ 
๘. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
๙. คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง กรรมการ 

๑๐. ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
๑๑. ผูอำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกลาลาดกระบัง กรรมการ 
๑๒. ผูอำนวยการสำนักงานบริหารงานท่ัวไปและประชาสัมพันธ                               กรรมการ 
๑๓ ผูอำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
๑๔. ผูอำนวยการสำนักงานคลัง กรรมการ 
๑๕. ผูอำนวยการสำนักงานพัสดุ กรรมการ 
๑๖. ผูอำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดลอม กรรมการ 
๑๗. ผูอำนวยการสำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
๑๘. ผูอำนวยการสำนักงานนิติการ กรรมการ 
๑๙. ผูอำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยสิน กรรมการ 
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ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวประภาพรรณ ทองประชุม เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
๒. นายปภาวิน ทรงวิเชียร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
๓. นางสาววันทนา ชางชัย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
๔. นายโชติญา เผาจินดา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
๕. นายภานุวัฒน จำปาจวบ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
๖. นางเพ็ญศิริ  ฤทธิเกิด เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
๗. นางสาวคมคาย ทองปลิว นักวิชาการศึกษา  
๘. นางสาวปราณี สุขดีศรีสวัสดิ์ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
๙. นางเมนภา พันธหิรัญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

๑๐. นางสาวมณฑา สุวรรณรัตน ผูอำนวยการสวนสนับสนุนวิชาการ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

๑๑. นางสาวนริศรา รวยกิจการ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
๑๒. นางสาวนลิน ี รัตนสุวรรณ นักวิชาการศึกษา  
๑๓. นางสาวจุฑามาศ สวนแกว นักวิชาการศึกษา  
๑๔. นางประไพจิต ยั่งยืน ผูอำนวยการสวนสนับสนุนวิชาการ คณะ

วิทยาศาสตร 
 

๑๕. นางนิภา หนูสังข นักตรวจสอบ  
๑๖. นางสาววันวิสาข สุวรรณยอด นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
๑๗. นางสาวฐิวรรณภรณ ภูแดน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
๑๘. นางสาวปลายออ เปนธรรม นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
๑๙. นางสาวนิรมล สุวิสิษฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
๒๐. นางสาวอรอนงค สุทธิ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
๒๑. นางสาวลัดดา นุชนนท เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
๒๒. นางสาวระพีพรรณ ทองปลิว นักวิชาการศึกษา  
๒๓. นางสาวรุงทิวา กิจเจริญ นักบริหารทรัพยากรบุคคล  
๒๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวฒุิ โรจนนิรุตติกุล รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและประกัน

คุณภาพคณะบริหารธุรกิจ 
 

๒๕. นางสาวมุจลินท  มวงยาน นักวิชาการศึกษา  
๒๖. นางหทัยรัตน  ขาวเน นักบริหารทรัพยากรบุคคล  
๒๗. นางสาวสิดารัศม์ิ  จันทรแฉลม นักประชาสัมพันธ  
๒๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรกฤต  วรนันทกิจ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร  
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เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลนันทน เกียรติกิตติพงษ ผูชวยอธิการบดีฝายแผนงาน ไดรับมอบหมายให 
ปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการแทน รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร คำฝอย รองอธิการบดีฝายแผนงาน เนื่องจาก
ติดภารกิจ  เมื่อครบองคประชุม ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดประชุมและมอบฝายเลขานุการนำเขาสูระเบยีบ
วาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ท่ี อว ๐๒๒๑.๑/ว ๑๒๑ ลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ เรื่อง ทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินการธุรกิจอยางตอเนื่อง สำหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต (Business continuity planning) โดยรองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารวิชาการ ไดมอบหมาย หนวยงาน
หลักรับผิดชอบจัดทำแผน BCP โดยมอบสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดลอม จัดทำแผนรองรับ
เหตุการณอุทกภัย เหตุการณอัคคีภัย และเหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล และมอบคณะแพทยศาสตร จัดทำ
แผนรองรับเหตุการณโรคระบาด 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

ตามหนังสือท่ี อว. ๗๐๐๑.๐๖ / ๐๒๐๓ ลงวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร
ไดเวียนแจงคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เม่ือ        
วันจันทรท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผลการพิจารณามีมติ รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีขอแกไข 

มติท่ีประชุม  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีขอแกไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

๓.๑ สรุปรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

      รอบ ๙ เดือน 

ฝายเลขานุการฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันฯ สรุปรายงานผลการดำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มิถุนายน 
๒๕๖๓) ดังนี้ 

๑. สรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๙ 
เดือน ภาพรวมสถาบัน ลดลง รอยละ ๓๓.๓๓  จาก ๖๓ เหตุการณเสี่ยง ลดลง ๒๑ เหตุการณเสี่ยง 
และเมื่อเทียบกับผลรอบ ๖ เดือน ลดลง รอยละ ๒๕.๔๐ จาก ๖๓ เหตุการณเสี่ยง ลดลง ๑๖ 
เหตุการณเสี่ยง โดยจำแนกเปน 
๑.๑ ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบดวยการ

บริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ การบริหารความเสี่ยงดานการเงิน และการบริหารความเสี่ยง
ดานการปฏิบัติการ โดยผลรอบ ๙ เดือน ลดลง รอยละ ๒๔.๑๔ จาก ๒๙ เหตุการณเสี ่ยง 
ลดลง ๘ เหตุการณเสี่ยง และเม่ือเปรียบเทียบกับผลรอบ ๖ เดือน ลดลง รอยละ ๑๗.๒๔ จาก 
๒๙ เหตุการณเสี่ยง ลดลง ๕ เหตุการณเสี่ยง 
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๑.๒ ผลดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบดวย การควบคุม
ภายในดานปฏิบัติการ โดยผลรอบ ๙ เดือน ลดลงรอยละ ๓๘.๒๓ จาก ๓๔ เหตุการณเสี่ยง 
ลดลง ๑๓ เหตุการณเสี่ยง และเมื่อเปรียบเทียบกับผลรอบ ๖ เดือน ลดลงรอยละ ๓๒.๓๕ 
จาก ๓๔ เหตุการณเสี่ยง ลดลง ๑๑ เหตุการณเสี่ยง 

๒. รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี ่ยงระดับสวนงาน (รายเหตุการณเสี ่ยง) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๙ เดือน ประกอบดวย 
๒.๑ ดานกลยุทธ จำนวน ๑๑ เหตุการณเสี่ยง  
๒.๒ ดานการเงิน จำนวน ๒ เหตุการณเสี่ยง 
๒.๓ ดานการปฏิบัติงาน จำนวน ๑๖ เหตุการณเสี่ยง 

จากนั้น ประธานท่ีประชุม ขอใหสวนงานนำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงรายหนวยงาน เพ่ือท่ีประชุม
ไดรวมกันพิจารณา ดังนี้ 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร 
เหตุการณเสี ่ยง : รับนักศึกษาไดต่ำกวาแผนที ่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมเกษตร 

(ตอเนื่อง) 
คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรายงานวา ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ ผลการรับนักศึกษาอยางไมเปนทางการ 

นักศึกษาไดชำระเงินคาหนวยกิตแลว ๓๔ คน จากแผนการรับ ๓๕ คน โดยในชวง ๖ เดือนที่ผานมา คณะไดมี
มาตรการตางๆ ใหทางหลักสูตรไดดำเนินการ จนผลการรับนักศึกษาเกินรอยละ ๘๕ จากแผนท่ีกำหนด 

เหตุการณเสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมซอฟแวร (นานาชาติ) 
คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรายงานวา เดิมหลักสูตรนานาชาติเปนของวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งถือเปน

หลักสูตรหลัก จึงมีการตั้งแผนการรับไวสูง โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๔ จะมีการปรับแผนการรับนักศึกษาลดลง
ไปพรอมกับการปรับปรุงหลักสูตร 

๒. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
เหตุการณเสี่ยง : รับนักศึกษาไดต่ำกวาแผนท่ีกำหนด หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
ฝายเลขานุการฯ ไดใหขอมูลวา ในปการศึกษา ๒๕๖๑ รับนักศึกษาไดรอยละ ๕๓.๓๓ ในปการศึกษา 

๒๕๖๒ รับนักศึกษาไดรอยละ ๒๖.๖๗  ผลประเมินพบวา เปนความเสี่ยงระดับต่ำ เนื่องจากคณะครุศาสตรฯ ได
มีการงดรับนักศึกษาเพ่ือปดหลักสูตร และขอใหคณะครุศาสตรฯรายงานตอท่ีประชุมเพ่ิมเติม 

คณะครุศาสตรฯ ไดรายงานวา หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ซ่ึงเปนหลักสูตรตอเนื่องนั้น 
รับนักศึกษาไมไดตามเปาในปการศึกษา ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ทางคณะครุศาสตรฯ จึงไดมีมติงดรับนักศึกษา
เทอม ๑/๒๕๖๓ และไดมีการนำเสนอตอสภาวิชาการเพื่อปดหลักสูตรเรียบรอยแลว โดยจะใชเวลาดำเนินการ   
๑ ป เพ่ือปดหลักสูตรตอไป 

๓. คณะวิทยาศาสตร 
เหตุการณเสี่ยง : รับนักศึกษาไดต่ำกวาแผนท่ีกำหนด หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมนานาชาติ 
ฝายเลขานุการฯ ไดใหขอมูลวา ในปการศึกษา ๒๕๖๑ รับนักศึกษาไดรอยละ ๕ และในปการศึกษา 

๒๕๖๒ รับนักศึกษาไดรอยละ ๐ และขอใหคณะวิทยาศาสตรรายงานตอท่ีประชุมเพ่ิมเติม 
คณะวิทยาศาสตร ไดรายงานวา ในปการศึกษา ๒๕๖๓ ไดงดรับนักศึกษาไปกอน เนื่องจากตองการ

ปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนรูปแบบ ๔+๑ และมีการทำความรวมมือกับภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร ของ
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มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะไดปริญญาตรีนานาชาติของ สจล. และปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหิดล การ
ดำเนินการในขณะนี้ใกลเสร็จสมบูรณแลว รวมถึงมีการทำ MOU กับตางชาติเพื่อใหมีความเปนนานาชาติมาก
ยิ่งข้ึน ซ่ึงไดสงมติเขาสภาวิชาการไปเรียบรอยแลว 

๔. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เหตุการณเสี ่ยง : รับนักศึกษาไดต่ำกวาแผนที่กำหนด หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

(นานาชาติ) 
ฝายเลขานุการฯ ไดใหขอมูลวา ในปการศึกษา ๒๕๖๑ รับนักศึกษาไดรอยละ ๓๓ ในปการศึกษา 

๒๕๖๒ รับนักศึกษาไดรอยละ ๔๓.๓๓  และขอใหคณะเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานตอท่ีประชุมเพ่ิมเติม 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรายงานวา ในปการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งเปารับนักศึกษาไว ๒๐ คน ขณะนี้

รับได ๑๒ คน 
ประธานที่ประชุม ไดใหขอเสนอแนะวา จากตัวเลขการรับยังถือวามีความเสี่ยงอยู ขอฝากทางคณะ

ทบทวนมาตรการการรับนักศึกษาใหตรงตามเปาหมายมากยิ่งข้ึน โดยอาจปรับปรุงหลักสูตรใหดึงดูดมากยิ่งข้ึน 

๕. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 
เหตุการณเสี่ยง : รับนักศึกษาไดต่ำกวาแผนท่ีกำหนด หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย 
ฝายเลขานุการฯ ไดใหขอมูลวา ในปการศึกษา ๒๕๖๑ รับนักศึกษาไดรอยละ ๗๔ และในปการศึกษา 

๒๕๖๒ รับนักศึกษาไดรอยละ ๔๑  และขอใหวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินฯ รายงานตอท่ีประชุมเพ่ิมเติม 
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินฯ ไดรายงานวา ในชวงปที่ผานมาวิทยาลัยไดมีแผนเพิ่มจำนวนนักศึกษา 

โดยมีการจัดคายรวมกับภาคเอกชน เพื่อใหนักศึกษาที่เขารวมคายไดรูจักหลักสูตรของวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น แต
เนื่องจากสถานการณโควิดทำใหนักศึกษาที่สนใจไมสามารถเขารวมคายได และมีกรณีนักศึกษาหลายคนสมัคร
และผานการสัมภาษณแลวตัดสินใจสละสิทธิ์ เนื่องจากสถานการณดังกลาวทำใหนักบินมีความเสี่ยงที่จะตกงาน
ได ธุรกิจทองเท่ียวอาจมีปญหา  วิทยาลัยเล็งเห็นถึงความเสี่ยง จึงไดมีการประชุมทีมงานโดยมุงเปาไปยังนักเรียน
ที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในจังหวัดตางๆ และจะมีการประชาสัมพันธเชิงรุก รวมถึงการจัดกิจการผานระบบ
ออนไลน visual event มากยิ่งข้ึน 

ประธานที่ประชุม ไดขอใหทุกคณะและวิทยาลัยในสวนของการรับนักศึกษาไดต่ำกวาแผนที่กำหนด 
เนื่องจากในชวงเวลาที่ผานมามีหลักสูตรนานาชาติเปดขึ้นใหมเปนจำนวนมาก ใหทบทวนตัวเลขการรับที่ผานมา
เปนอยางไร ถารับไดต่ำกวาแผนท่ีกำหนดขอใหนำมาบริหารความเสี่ยงในป ๒๕๖๔ ตอไป 

๕. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกลาฯ 
เหตุการณเสี่ยง : จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐหรือผลงานนวัตกรรมหรือแบบผลิตภัณฑ หรือ

งานสรางสรรคที ่ยื ่นขอหรือไดรับการจดทะเบียน จดแจง ขึ้นทะเบียน ทรัพยสินทางปญญาไมเปนไปตาม
เปาหมาย 

ฝายเลขานุการฯ ไดใหขอมูลวา ในรอบ ๖ เดือน จำนวนผลงานได ๒๙ ชิ้น ในรอบ ๙ เดือน จำนวน 
ผลงานเปน ๖๘ ชิ้น ผลดำเนินการอยูในระดับเสี่ยงสูง เม่ือเทียบกับเปาหมาย 

จากนั้น สำนักบริหารงานวิจัยฯ ไดรายงานวา เดิมสำนักบริหารงานวิจัยฯ มีเจาหนาที่ทรัพยสินทาง
ปญญา จำนวน ๓ คน มีการเปลี่ยนหนวยงาน จำนวน ๑ คน ทำใหเหลือผูปฏิบัติหนาที่เพียง จำนวน ๒ คน 
ในชวงระยะเวลา ๖ เดือน ความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก แตหลังจาก ๖ เดือน ไดมีการเพิ่มจำนวนเจาหนาท่ี
ทางดานทรัพยสินทางปญญา ทำใหมีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาไดเพิ่มมากขึ้นแตยังไมเปนไปตาม
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เปาหมาย เนื่องจากตามแผนหรือแนวทางการดำเนินงาน จะตองมีการจัดอบรมซึ่งเนนเปน focus group เม่ือ
หลังจากอบรมแลว จะมีการผลักดันใหกลุมที ่เขาอบรมยื ่นจดผลงานไดเลย แตเนื่องจากสถานการณโควิด
จำเปนตองเลื่อนการจัดอบรมทั้งสองครั้งออกไปกอน คาดวาจะดำเนินการจัดไดในเดือนสิงหาคม และผลการ
ดำเนินงานคงเพ่ิมข้ึน 

เหตุการณเสี่ยง : จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐของอาจารย 
ท่ีไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไมเปนไปตามเปาหมาย 

ฝายเลขานุการฯ  ไดใหขอมูลวา ในรอบ ๖ เดือน จำนวนงานวิจัยได ๕๘ ชิ้น ในรอบ ๙ เดือน จำนวน 
๘๒ ชิ้น ผลการดำเนินการอยูในระดับเสี่ยงสูงมาก 

สำนักบริหารงานวิจัยฯ ไดรายงานวา เม่ือพิจารณาเปาหมายในเหตุการณเสี่ยงนี้ ควรจะอยูท่ี ๑๒๐ ชิ้น 
ซ่ึงรางวัลท่ีไดจะมาจากหนวยงานภายนอกท่ีเขารวมจัดนิทรรศการ และขณะนี้การจัดนิทรรศตางๆไดมีการเลื่อน
ระยะเวลาออกไปแลว ทำใหการรายงานในเหตุการณเสี่ยงนี้ ผลการดำเนินการยังไมเพ่ิมข้ึน คาดวานิทรรศการจะ
เริ่มจัดไดในเดือนสิงหาคม 

ประธานที่ประชุม ไดกลาววา จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ ตอจำนวนอาจารย
ประจำและนกัวิจัยประจำไมเปนไปตามเปาหมาย และเหตุการณเสี่ยงเรื่องรอยละจำนวนโครงการบริการวิชาการ
ที ่แกไขปญหาสังคมหรือสรางความเขมแข็งใหสังคมไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด คงไมมีปญหาอะไร 
เนื่องจากความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่ยอมรับไดแลว และขอใหฝายเลขานุการฯ ตรวจสอบเปาหมายเหตุการณ
เสี่ยงเรื่อง จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐของอาจารย ที่ไดรับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ และแจงใหสำนักบริหารงานวิจัยฯ ทราบดวย 

เหตุการณเสี่ยง : จำนวนเงินรายไดจากบริการวิชาการไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด 
ฝายเลขานุการฯ ไดใหขอมูลวา ผลดำเนินการในรอบระยะเวลา ๖ เดือน อยูในระดับสูงมาก ผลการ

ดำเนินการ คือ จำนวนเงินรายไดจากบริการวิชาการอยูท่ี  ๔๒๕ ลานบาท สำหรับรอบระยะเวลา ๙ เดือน ผล
การบริหารความเสี่ยงลดลงอยูในระดับต่ำ เนื่องจากผลดำเนินการอยูที่ ๗๕๗ ลานบาท เกินกวาเปาหมายท่ี
กำหนดไว คือ ๖๐๐ ลานบาท 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนัญชัย ตรีภาค รองผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร ไดมีขอซักถาม

เกี่ยวกับเกณฑการประเมิน เหตุการณเสี่ยงเรื่องรายไดจากการบริการวิชาการ ซึ่งเปาหมายทั้งปกำหนดไว ๖๐๐ 

ลานบาท ผลดำเนินการรอบ ๖ เดือน มีรายได ๔๒๕ ลานบาท ซึ่งถือวาเกินรอยละ ๕๐ จากแผนที่กำหนดแลว 

แตผลการประเมินความเสี่ยงทำไมยังอยูในระดับสูงมาก  

ประธานที่ประชุม ไดตอบขอซักถามวา การดำเนินการบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาเปาหมายเปน
หลัก โดยใชหลักเกณฑเดียวกับ OKRs ท่ีมอบหมายไปยังสวนงาน เม่ือสวนงานดำเนินการแลวยังไมสามารถทำได
ตามเปาหมายผลจะอยูในระดับสูงมาก คือ สีแดง ซ่ึงจะใชหลักเกณฑเดียวกันเพ่ือความเขาใจตรงกัน 

เหตุการณเสี่ยง : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานภายนอกตอจำนวนอาจารย
ประจำไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด 

ฝายเลขานุการฯ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา ผลการดำเนินการรอบ ๖ เดือน รายไดอยูท่ี ๑๓๑,๘๗๘.๐๗ 
บาท ตอจำนวนอาจารยประจำ ผลการดำเนินการรอบ ๙ เดือน รายไดอยูที่ ๒๓๐,๓๕๙.๖๓ บาท ตอจำนวน
อาจารยประจำ ผลการบริหารความเสี่ยงยังอยูในระดับสูงมาก  



 
 

- ๙ - 
 

สำนักบริหารงานวิจัยฯ ไดรายงานวา เงินสนับสนุนงานวิจัย ปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง 
โดยให วช. เปนผูพิจารณาแหลงทุนสวนใหญ สงผลใหการไดรับทุนลาชาไปดวย แตมีหลายแหลงทุนที่ทาง
คณาจารยไดไปยื่นขอเสนอมาเรียบรอยแลว แตยังไมไดดำเนินการทำสัญญา 

๖. คณะวิศวกรรมศาสตร, คณะสถาปตยกรรมศาสตร, คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมฯ, คณะ
วิทยาศาสตร, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะอุตสาหกรรมอาหาร, คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร, 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ, วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั ้นสูง, วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์, คณะ
แพทยศาสตร, สำนักงานพัสดุ, สำนกังานบริหารทรัพยากรกายภาพและส่ิงแวดลอม 

เหตุการณเสี่ยง : ผลการเบิกจายงบลงทุนไมเปนไปตามแผน 
ฝายเลขานุการฯ ไดใหขอมูลวา งบลงทุนประกอบไปดวย คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง สำหรับ

หนวยงานท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน มีผลการเบิกจายรอบ ๙ เดือน ดังนี้  
- คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ ๕๖.๒๗ ผลการประเมินอยูในระดับสูงมาก 
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร รอยละ ๕๐.๘๖ ผลการประเมินอยูในระดับสูงมาก 
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมฯ รอยละ ๑๒.๘๐ ผลการประเมินอยูในระดับสูงมาก 
- คณะวิทยาศาสตร ยังไมมีผลการเบิกจาย ผลการประเมินอยูในระดับสูงมาก 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร รอยละ ๔๕.๑๐ ผลการประเมินอยูในระดับสูงมาก 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ ๗.๙๒ ผลการประเมินอยูในระดับสูงมาก 
- คณะอุตสาหกรรมอาหาร รอยละ ๑๘.๑๔ ผลการประเมินอยูในระดับสูงมาก 
- คณะบริหารธุรกิจ ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ ผลการประเมินอยูในระดับต่ำ 
- คณะศิลปศาสตร ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ ผลการประเมินอยูในระดับต่ำ 
- วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ รอยละ ๒๕.๐๐ ผลการประเมินอยูระดับสูงมาก 
- วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง ยังไมมีผลการเบิกจาย ผลการประเมินอยูในระดับสูงมาก 
- วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รอยละ ๔๙.๘๒ ผลการประเมินอยูในระดับสูงมาก 
- คณะแพทยศาสตร รอยละ ๓๓.๕๑ ผลการประเมินอยูในระดับสูงมาก 
- สำนักงานพัสดุ รอยละ ๗.๖๙ ผลการประเมินอยูในระดับสูงมาก 
- สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพฯ รอยละ ๗๐.๑๓ ผลการประเมินอยูในระดับต่ำ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ไดสอบถามท่ีมาของผลการเบิกจายรอยละ ๕๖.๒๗ วามีท่ีมาท่ีไปอยางไร 
ฝายเลขานุการฯ ไดชี้แจงวา คณะวิศวกรรมศาสตร มีแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจางงบลงทุน โดยมีการ

กอหนี้คาครุภัณฑ จำนวนเงิน ๓๕,๒๘๑,๘๔๙.๐๐ บาท สิ่งกอสราง จำนวนเงิน ๒,๓๕๐,๖๐๐.๘๐ บาท รวม
จำนวนเงินท้ังสิ้น ๓๗,๖๓๒,๔๔๙.๘๐ บาท ผลการเบิกจายคาครุภัณฑ จำนวนเงิน ๒๐,๑๖๖,๔๒๕.๐๐ บาท และ
คาสิ่งกอสราง จำนวนเงิน ๑,๐๐๘,๗๐๐.๘๐ บาท รวมผลการเบิกจายทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๒๑,๑๗๕,๑๒๕.๘๐ 
บาท  คิดเปนรอยละ ๕๖.๒๗  เม่ือเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจาย 

คณะวิศวกรรมศาสตร สอบถามเพ่ิมเติมวา จากการประเมินผลการเบิกจายของคณะ ปจจุบันจะอยูท่ี
รอยละ ๙๐ แลว ซ่ึงตัวเลขท่ีฝายเลขานุการฯ นำเสนอท่ีประชุมมีความแตกตางกัน 

ฝายเลขานุการฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา ผลการเบิกจายท่ีฝายเลขานุการฯนำเสนอต่ำกวาที่ทางคณะ
วิศวกรรมศาสตรประเมินนั้น เนื่องจากขอมูลของคณะเปนผลหรือตัวเลขท่ีสงตั้งเบิกเทานั้น ยังไมมีการตัดจาย/
เบิกจาย คาดวาผลการเบิกจายท่ีคณะสอบถามจะเพ่ิมข้ึนในรอบ ๑๐ - ๑๑ เดือน ซ่ึงจะมีการปรับผลการประเมิน
ใหตรงตามจริง ตามท่ีสำนักงานบริหารยุทธศาสตรไดรับขอมูลผลการเบิกจายจริงตอไป 



 
 

- ๑๐ - 
 

ฝายเลขานุการฯ ไดขอหารือในท่ีประชุมวา มี ๒ คณะท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินสำหรับ
งบลงทุน จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาวา เห็นสมควรใหตัดเหตุการณเสี ่ยงเรื ่อง ผลการเบิกจายฯ ของคณะ
บริหารธุรกิจ   และคณะศิลปศาสตรออกหรือไม หากตัดออกจะทำใหเหตุการณเสี่ยงลดลงจาก ๑๕ เหตุการณ
เสี่ยง ลดลงเหลือ ๑๓ เหตุการณเสี่ยง ซ่ึงสงผลตอการคิดรอยละของเหตการณเสี่ยงเรื่องนี้ 

ประธานที่ประชุม ไดสอบถามคณะกรรมการฯ วา มีกรรมการทานใดมีความคิดเห็นอยางไร เห็นดวย
หรือไมหากตัดเหตุการณเสี่ยงของท้ัง ๒ คณะออก ผลปรากฏวา คณะกรรมการเห็นดวย จึงมีมติใหตัดเหตุการณ
เสี่ยงดังกลาวท้ัง ๒ คณะออก 

 
๗. สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา 
เหตุการณเสี่ยง : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของสถาบันไมเปนไปตาม

เกณฑ 
สำนักงานบริหารวิชาการฯ รายงานวา ไดดำเนินการจัดทำ focus group ไปยังสวนงานวิชาการ เม่ือ

วันที่ ๑๒-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ แลว และไดสงขอมูลใหกับทาง ปปช. ไปเรียบรอยแลว โดยทาง ปปช. จะสงผล
การตรวจใหกับทางสถาบันฯ ไมเกินเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งตองดูวาผลการประเมินจะถึงรอยละ ๘๕ ตาม
เปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม 

ประธานที่ประชุม ไดขอความรวมมือใหทุกหนวยงานสื่อสารแกบุคลากรในสิ่งที่สถาบันไดดำเนินการ
เพ่ือการตอบขอคำถามตางๆ จะไดตรงกับสิ่งท่ีสถาบันไดดำเนินการอยูจริง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และมอบสวนงานดำเนินการ ดังนี ้
๑. ปรับปรุงแนวทางจัดการและเรงดำเนินการเหตุการณเสี ่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ใหเปนไปตามเปาหมาย 
๒. พิจารณาและทบทวนผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบการ

จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ อยางตอเนื่อง 

๓. มอบสวนงานวิชาการ พิจารณาหลักสูตรที ่นำมาจัดการบริหารความเสี ่ยงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ยังไมบรรลุเปาหมายหรือต่ำกวาแผนการับนักศึกษา 
๓ ปติดตอกัน และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหนำหลักสูตรท่ีมีการรับนักศึกษา
ไดต ่ำกว าเปาหมาย ร อยละ ๘๕ จากแผนการรับใน มคอ. ๒ เพิ ่มเติมดวย 
โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ 

๔. มอบฝายเลขานุการฯ ตรวจสอบเปาหมายของเหตุการณเสี ่ยงดานกลยุทธ คือ 
จำนวนงานวิจัยไดรับการตีพิมพหรือไดรับรางวัลไมนอยกวา ๑,๒๐๐ ชิ้น และแจง
ใหสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกลาลาดกระบังทราบ 

๕. มอบฝายเลขานุการฯ ปรับแผนเหตุการณเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เหตุการณเสี่ยง 
ผลการเบิกจายงบลงทุนไมเปนไปตามแผน ซึ่งแผนเดิมมีสวนงานเปนผูรับผิดชอบ
และตองบริหารความเสี่ยง จำนวน ๑๕ สวนงาน คงเหลือ ๑๓ สวนงาน โดยใหตัด
คณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร เนื่องจากไมไดรับจัดสรรงบลงทุนจากเงิน
งบประมาณแผนดิน และใหนำไปประเมินผลการบริหารความเสี่ยงใหม กอน
นำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันและสภาสถาบันเพ่ือทราบ 

 



 
 

- ๑๑ - 
 

๓.๒ การทบทวนและจัดทำแผนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ฝายเลขานุการฯ ไดเสนอรางกรอบนโยบายการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี ้

๑. การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โดย
ทบทวนตามกรอบนโยบายแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
กำหนดแนวทางจัดการและกิจกรรมควบคุมจากการพิจารณาทบทวนผลดำเนินการรอบ ๙ เดือน ท่ี
ผานมา และสวนงานกำหนดแนวทางของสวนงานเพิ่มเติมได โดยการบริหารความเสี่ยงในแตละ
ดาน สามารถปรับเปลี่ยนเปาหมายของแตละเหตุการณเสี่ยงตามแผนกลยุทธของสถาบันที่ได
ทบทวนและกำหนดกรอบวิสัยทัศน หรือขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน ภายหลังจากการนำเสนอ
รายงานผล รอบ ๑๒ เดือน ตอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันแลว 

๒. กำหนดนโยบายตามแผนกลยุทธของหนวยงาน โดยทุกสวนงานวิเคราะหความเสี่ยงเพิ่มเติม อยาง
นอย ๑ เหตุการณเสี่ยง ที่สงผลกระทบตอนโยบายตามแผนกลยุทธของหนวยงาน ที่เปนประเด็น
สำคัญและมีผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายของสวนงาน 

๓. สถานการณฉุกเฉิน โดยเสนอใหมีการกำหนดแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินที่สงผลกระทบตอ
สถาบัน เชน โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความปลอดภัยและสภาพแวดลอม และควรมี
มาตรการรองรับในการเตรียมความพรอมอยางสม่ำเสมอ มีหนวยงานที่รับผิดชอบหลักและมีการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อปองกันเหตุการณดังกลาว ที่อาจเกิดขึ้นได สำหรับการจัดทำแผนรองรับ
สถานการณฉุกเฉิน ไดจัดทำ (ราง) แผนสถานการณฉุกเฉิน และกำหนดแนวทางตามแผน 
Business Continuity Plan (BCP) ท่ีประชุมไดพิจารณาและมอบหมาย ดังนี้ 

๑) เหตุการณเกิดโรคระบาดในพื้นที่สถาบัน เปาหมาย มีแผนรับมือโรคระบาดและมีวัสดุ
อุปกรณท่ีจำเปนในการรับมือพรอมใชงาน มอบคณะแพทยศาสตร 

๒) เหตุการณผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (เชน น้ำทวม พายุ เปนตน) เปาหมาย 
สถาบันมีแผนรับมือภัยพิบัติ มอบสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดลอม 

๓) เหตุการณความปลอดภัยและสภาพแวดลอม (ดานอาคาร/อัคคีภัย) เปาหมาย มีแผนการ
รักษาความปลอดภัย การใชอาคารและสภาพแวดลอมและการเตรียมความพรอมอยาง
สม่ำเสมอ มอบสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดลอม 

๔) การจัดทำแผนสถานการณฉุกเฉินในแตละเหตุการณควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทำงาน เพ่ือใหการดำเนินงานมีความชัดเจนในการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉิน 
และเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

๔. มอบฝายเลขานุการฯ จัดสงแบบฟอรม ใหทุกสวนงานดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสีย่ง
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดสงภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยจัดทำ
รายละเอียด และแนวทางการจัดการ ตามแบบฟอรมและคูมือการบริหารความพรอมตอสภาวะ
วิกฤต (Business Continuity Management : BCM) และทุกสวนงาน สามารถเพ่ิมเติมได 

ประธานท่ีประชุม ไดชี้แจงวา การทบทวนตามกรอบนโยบายป ๒๕๖๓ ขอใหสวนงานวิชาการทบทวน
ผลการรับนักศึกษาของทุกหลักสูตรและนำไปจัดทำเหตุการณเสี่ยงในป ๒๕๖๔ ดังท่ีแจงไวในวาระท่ี ๓.๑  

 



 
 

- ๑๒ - 
 

ฝายเลขานุการฯ ไดชี้แจงเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- การนำเสนอเหตุการณเสี่ยงอยางนอย ๑ เหตุการณเสี่ยง โดยเปนเหตุการณเสี่ยงท่ีสงผลกระทบตอ

นโยบายตามแผนกลยุทธของหนวยงาน  ท้ังนี้ ไมรวมสำนักงานอธิการบดี และฝายเลขานุการฯจะ
จัดทำแบบฟอรมออนไลนสงใหกับสวนงานใชดำเนินการในลำดับตอไป  

- การจัดทำแผนสถานการณฉุกเฉิน เนื่องจากปจจุบันทั่วโลกประสบปญหาจากโรคระบาดโควิด 
และความไมปลอดภัยของสภาพแวดลอม ซึ่งหนวยงานภาครัฐไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการ
เตรียมพรอมรับมือสถานการณฉุกเฉินตางๆ จึงไดจัดทำตัวอยางเหตุการณฉุกเฉิน เพ่ือใหท่ีประชุม
ไดพิจารณารวมกัน 

ประธานที่ประชุม ไดชี้แจงวา เหตุการณฉุกเฉิน แรก คือ เรื่องโรคระบาดในพื้นที่สถาบัน เหตุการณนี้
ไมใชคณะแพทยศาสตรเปนผูดำเนินการเทานั้น แตตองอาศัยความรวมมือจากทุกสวนงานในการลดความเสี่ยงใน
เรื่องนี้ และขอใหคณะแพทยเปนผูรับผิดชอบหลักในการดำเนินการ 

รองศาสตราจารย นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป รองคณบดี คณะแพทยศาสตร ไดแสดงความคิดเห็นวา 
การดำเนินการเกี่ยวกับ BCP สถาบันควรจัดทำในภาพรวมทั่วทั้งสถาบัน โดยดำเนินการจัดทำแผนเพื่อใหการ
ดำเนินงานของสถาบันมีความตอเนื่อง มีสถานที่สำรองในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน หากมีเหตุการณ
ฉุกเฉินเกิดขึ้น เปนตน โดยมีหลักเกณฑในการดำเนินการชัดเจนอยูแลว และหลังจากเหตุการณตางๆ คลี่คลาย 
จะตองมีแผนฟนฟูกิจการตอไป โดยในสวนของ BCP จะมีการดำเนินการตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน โดยคณะ
แพทยศาสตรสามารถจัดทำแผนเตรียมความพรอมในเรื่องของโรคระบาดได แตควรใหมี BCP ในภาพรวมของ
สถาบันดวย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อำนาจ ขาวเน รองอธิการบดีฝายการเงินและบัญชี ไดแสดงความคิดเห็นวา 
เห็นดวยกับคณะแพทยศาสตรวา ควรมีการจัดทำ BCP ตรงสวนกลางในภาพรวม  เชน กรณีเหตุการณน้ำทวม  
ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ มีน้ำทวมมากจนสถาบันไมสามารถดำเนินการไดตามปกติ สถาบันควรมีการจัดหาสถานท่ี
ดำเนินการสำรอง หรือมีการกำหนดบุคคลท่ีจะปฏิบัติงานตางๆ เพ่ือใหการดำเนินการของสถาบันมีความตอเนื่อง 

สำนักบริการคอมพิวเตอร ไดแสดงความคิดเห็นวา การจัดทำ BCP ไมควรมีเฉพาะสวนกลางอยางเดียว 
เนื่องจากหนวยงานในสถาบันมีภารกิจไมเหมือนกัน โดยสำนักบริการคอมพิวเตอรมี BCP ของตัวเอง ดังนั้น
หนวยงานอ่ืนก็เชนกัน ควรจะตองมี BCP ของตัวเอง 

ฝายเลขานุการฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา การดำเนินการในภาพรวมของสถาบันควรมี และในสวนของ
หนวยงานเองก็ควรมีดวย และตองนำมาเปนเหตุการณเสี ่ยงเพื่อจะไดมีการกำหนดผูรับผิดชอบหลักในการ
กระจายไปยังสวนงานตางๆ  

ประธานที่ประชุม ขอใหทุกหนวยงานมีสวนเกี่ยวของในการดูแลในเรื่องโรคระบาด แตขอใหคณะ
แพทยศาสตรเปนผูดูแลรับผิดชอบหลัก 

สำหร ับสถานการณฉ ุกเฉ ินเร ื ่องภัยพิบ ัต ิทางธรรมชาติ และเหตุการณความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอม ฝายเลขานุการฯ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา เปาหมาย คือ  ตองมีแผนเตรียมพรอมรับมือ และวัสดุ
อุปกรณเพ่ือเตรียมพรอมสถานการณดังกลาว 

ประธานที่ประชุม ขอใหสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพฯ เปนผูรับผิดชอบหลักในการกำกับดูแล
หนวยงานตางๆ ภายในสถาบันใหมีการเตรียมความพรอมเพ่ือท่ีจะชวยกันลดความเสี่ยงเรื่องนี้ 

รองอธิการบดีฝายการเงินและบัญชี ไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา มีความเปนหวงในเรื่องของการ
จบการศึกษาอันเนื่องดวยสถานการณโควิด สถาบันควรมีการเตรียมความพรอม เนื่องจากมีความเกี่ยวของกับ
นักศึกษาทั้งหมด และมีความเสี่ยงเรื ่องรายได-รายจายของสถาบัน เพราะสถาบันไดรับงบประมาณนอยลง 
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